



Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen cho các đơn vị điển hình của Cục Thuế Thanh Hoá

Ảnh: Đặng Hoat

Kết quả thi đua tại Cục Thuế Thanh Hoá: Sau 5 năm, thu từ kinh tế tư nhân tăng gấp 3 lần

Tại Đại hội điển hình tiên tiến lần thứ III diễn ra ngày 25/3, ngành thuế Thanh Hoá đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể là Cục Thuế Thanh Hoá và Phòng Kiểm tra nội bộ; 7 tập thể và 9 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 18 tập thể và 18 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; 82 tập thể và 161 cá nhân được Bộ Tài chính tặng Bằng khen; 59 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tài chính; 27 tập thể và 68 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 194 tập thể và 467 cá nhân được Tổng cục Thuế tặng Giấy khen...

THANH LOAN

5 năm qua, từ 2005-2010, phong trào thi đua yêu nước của ngành thuế Thanh Hoá được đẩy lên một tầm cao mới với các hình thức thi đua đa dạng, thiết thực đã cổ vũ, động viên được sự cống hiến, lòng nhiệt tình tham gia của tập thể CBCCC. Với nội dung thi đua phong phú như: thi đua tập trung toàn lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN hàng năm; thi đua quản lý thu thuế đạt hiệu quả cao nhất; thi đua triển khai có hiệu quả chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế; xây dựng văn hoá trong ngành thuế... các phong trào thi đua tại Cục Thuế Thanh Hoá đã ngày càng đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao, không chỉ khích lệ được ý thức tự giác nộp

NSNN của người dân, doanh nghiệp mà từ các phong trào thi đua còn xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, năng động, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN hàng năm.

Xác định nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị cốt yếu, song song với công tác phát động các phong trào thi đua, cơ quan thuế cũng tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các cơ chế chính sách và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về lĩnh vực thu ngân sách. Năm 2009, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu, Cục Thuế đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp thực hiện miễn, giảm thuế đúng đối tượng, góp

phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện kịp thời cho các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định nguồn thu NSNN.

Với quyết tâm cao, ngay từ những năm đầu của giai đoạn mới, Cục Thuế Thanh Hoá đã làm tốt công tác tuyên truyền - hỗ trợ, qua đó, nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế. Cục Thuế đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hoá mở chuyên mục "Chính sách thuế với cuộc sống", qua đó, các nội dung cần tuyên truyền về thuế luôn được chuyển tải với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Không chỉ kịp thời nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho CBCNV, hàng năm Cục Thuế thường xuyên chú trọng đến việc mở hội nghị đối thoại trực tiếp và tập huấn chính sách thuế cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh. 5 năm qua, Thanh Hoá đã tổ chức 2.936 buổi đối thoại trực tiếp về các chính sách thuế, tập huấn thuế cho hơn 31.453 lượt doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 15.700 lượt hộ kinh doanh. Năm 2005, Cục Thuế Thanh Hoá cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật thuế" theo mô hình sân khấu hoá với sự tham gia hưởng ứng của 593 xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Cuộc thi thành công tốt đẹp, được các cấp chính



quyền quan tâm và nhân dân hưởng ứng, góp phần đưa chính sách pháp luật thuế vào cuộc sống một cách linh hoạt.

Thực hiện chương trình Cải cách thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế Thanh Hoá đã sớm ban hành quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế; quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế theo cơ chế “một cửa”, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình giao dịch với cơ quan thuế, giảm đầu mối tiếp xúc trực tiếp giữa người nộp thuế với công chức thuế, góp phần ngăn chặn sự phiền hà, sách nhiễu tiêu cực trong giải quyết công vụ của công chức thuế. Vì vậy, thời gian giải quyết ở các khâu công việc được giảm từ 2-3 ngày so với quy định tại Luật Quản lý thuế. Cục Thuế cũng đồng thời chủ động đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, áp dụng các phần mềm tin học trong quản lý nội bộ ngành như: hoàn thuế, miễn giảm thuế, kê khai thuế, quản lý cán bộ, kết nối thông tin với các cơ quan kho bạc và hải quan để giúp các doanh nghiệp giảm 50% chỉ tiêu kê khai. Đến nay, Thanh Hoá đã thực hiện công khai các thủ tục hành chính cho từng khâu công việc, xây dựng bảng hướng dẫn và niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính về thuế như: thủ tục đăng ký mã số thuế; thủ tục mua

hoá đơn; thủ tục hồ sơ nộp lệ phí trước bạ, giá tính trước bạ; thủ tục hồ sơ miễn giảm, hoàn thuế, ưu đãi thuế; công khai mức thuế, thời gian ổn định thuế đối với hộ khoán thuế.

Nhờ tích cực đổi mới và chủ động trong công việc, nên 5 năm qua, ngành thuế Thanh Hoá đã hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN với kết quả cao nhất. Nếu năm 2005, toàn tỉnh có 27/30 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thu vượt mức dự toán phần đầu là 126,4% với số tiền thuế là 1.141 tỷ đồng thì đến năm 2009, số thu ngân sách đã đạt 2.848,734 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2005, đạt 132,2% dự toán. Điều đáng nói là, Cục Thuế luôn xác định được tầm quan trọng cũng như những khó khăn trong công tác quản lý thu thuế ngoài quốc doanh nên đã kịp thời có những biện pháp tích cực, hiệu quả, tập trung vào những ngành nghề kinh doanh còn thất thu lớn, chống gian lận trốn thuế, kiểm soát chặt chẽ các hành vi mua bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Đối với việc quản lý các hộ kinh doanh, ở hầu hết các Chi cục Thuế đã phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế huyện, xã, phường công khai mức thuế, ổn định thuế đối với hộ khoán, tạo sự công bằng về thuế giữa các hộ, ngành nghề kinh doanh. Nhờ đó, ý thức chấp hành nộp thuế của người kinh doanh được nâng lên. Năm 2009, số thu thuế công thương

ngoại - dịch vụ ngoài quốc doanh của Thanh Hoá tăng gấp trên 3 lần so với năm 2004. Nhiều Chi cục Thuế, Phòng quản lý liên tục hoàn thành vượt mức dự toán, điển hình là: Chi cục Thuế Bim Sơn, Hà Trung, TP Thanh Hoá, Thọ Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn, Yên Định, Hậu Lộc...

Bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua đổi mới quản lý thu thuế, cải cách thủ tục hành chính, ngành thuế Thanh Hoá cũng có nhiều phong trào thi đua gắn với công tác củng cố tổ chức cán bộ; phong trào “giải việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt”; phong trào “thanh niên lập nghiệp”, “thanh niên tình nguyện” trong đoàn viên thanh niên; hưởng ứng tích cực các phong trào xã hội do trung ương và tỉnh phát động như: xây nhà tình nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em, tặng sổ tiết kiệm bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu Bản Chòm Lách huyện Mường Lát với tổng số tiền đã ủng hộ trên 700 triệu đồng.

Phát huy những hiệu quả đạt được, thời gian tới, ngành thuế Thanh Hoá quyết tâm tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức, nhằm đưa các phong trào thi đua phát triển liên tục, bền vững, xứng đáng là đơn vị có truyền thống nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao ■